



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 หน้า 20 มูลค่าข่าว 396,231.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มีราเคิล ออฟ ชาวด์ ช่วย‘เด็กบกพร่องทางการได้ยิน’



“ทีเอ็มบี” ได้ริเริ่มโครงการไฟฟ้า โดยอาสาสมัครทีเอ็มบี เปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปลี่ยน...เพื่อใช้ชีวิตคุณดีขึ้น โดยหนึ่งใน 37 โครงการของปี 2561 ภายใต้ชื่อโครงการมีราเคิล ออฟ ชาวด์ ซึ่งเป็นโครงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย และสนับสนุนด้านการสื่อสารให้สังคมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาภาวะบกพร่องทางการได้ยินของเด็กๆ เพื่อช่วยการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต

บิตติ ดัดทองเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี เล่าว่า ทีเอ็มบีมองเห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มพ่อแม่

หมอมและอาจารย์ในชมรมประสาทหูเทียมฯ ที่ร่วมมือกันมายาวนานถึง 5 ปีในการก่อตั้งชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย เพื่อให้การแก้ปัญหาเรื่องนี้ เป็นไปอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงให้การสนับสนุนการยกระดับชมรมประสาทหูเทียมฯ เพื่อก้าวไปสู่การจัดตั้งเป็นสมาคมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย และรับเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องไปอีก 1 ปี

สรเทพ โรจน์พจนารักษ์ กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมประสาทหูเทียมฯว่า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคมเกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ไม่ใช่อาการหูหนวกว่าสามารถรักษาให้หายได้ หากรีบรักษาแต่เนิ่นๆ อีก



ผศ.พญ.จรินทร์น์ สิริรัฐวรณ



สรเทพ โรจน์พจนารัช

ทั้งผลักดันให้ภาครัฐ ยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องคำรักษา แก่เด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางการได้ยินอย่าง เป็นรูปธรรม สิ่งสำเร็จเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วคือ ลูกข้าราชการสามารถเบิกค่าผ่าตัดและค่าอุปกรณ์ได้ 80% มีการออกกฎหมายบังคับให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องทำการทดสอบการได้ยินของเด็กแรกเกิดทุกคน มีการจัดตั้งศูนย์การฝึกการพูดทั่วประเทศ ช่วยฝึกพูด หลังการผ่าตัดเพื่อให้เด็กพูดได้เป็นปกติ

“สิ่งที่เราจะผลักดันต่อไปคือ สิทธิขั้นพื้นฐาน ของเด็กที่ผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียม ต้องมีสิทธิสมัคร เข้าเรียนโรงเรียนใดก็ได้ และจะเรียกร้องสิทธิ ขั้นพื้นฐานให้เด็กทั่วไป ที่ไม่ได้เป็นลูกข้าราชการ สามารถเบิกค่ารักษาได้ด้วย” สรเทพกล่าว

จากชมรมเล็กๆ เรากำลังจะจัดตั้งเป็นสมาคม ประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทยในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ต้องขอบคุณทีเอ็มบี ที่ให้การช่วยเหลือในหลาย ด้าน รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนด้านข้อมูลในการ ดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งสมาคม และจัดทำวิดีโอคอน เทนต์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการฝึกสอนการพูดแก่เด็กที่ไม่ได้ยินเสียงในช่วงฟื้นฟูการพูดหลังการผ่าตัด และ ทีเอ็มบียังจัดหาลินเชื้ออัตราดอกเบี้ยถูกพิเศษ เพื่อ

เป็นทางเลือกสำหรับผู้ ปกครองสามารถกู้เป็น ค่าผ่าตัดและค่าอุปกรณ์

ผศ.พญ.จรินทร์น์ สิริรัฐวรณ รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชา โสตฯ สอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ที่

ปรึกษาในชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย บอก ว่า ปัญหาการได้ยินเสียงของเด็กส่วนใหญ่มาจากการ ตั้งครรภ์ของคุณแม่ดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหน บ้านเราพา เด็กมารักษาซ้ำเมื่อเด็กมีอายุ 3-4 ขวบแล้ว อาจเพราะ รู้ช้าหรือบางรายปฏิเสธการรักษา ขอแนะนำให้พาเด็ก แรกเกิดตรวจทดสอบการได้ยิน หลังจากนั้นให้สังเกต เมื่อพูดคุยกับลูก โดยอยู่ด้านหลังเด็กแล้วลองเรียก เขา ถ้าเขาไม่ตอบเสียงเรียกก็อาจจะมึนอะไรผิดปกติ หรือเมื่อเด็กอายุ 1 ขวบแล้วยังไม่เรียกพ่อ แม่ ควร นำเด็กมาตรวจการได้ยินเสียง อย่างช้าไม่เกินขวบครึ่ง อย่าปล่อยให้ประสาทหูเสื่อมมากจนกลายเป็นหูหนวก จะไม่สามารถรักษาได้ ในรายที่ประสาทหูเสื่อมไม่มาก ให้ใช้เครื่องช่วยฟัง แล้วฝึกพูด ฝึกฟัง ก็สามารถกลับไป ใช้ชีวิตปกติ

สำหรับรายที่หูเสื่อมมาก ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ ผล ควรรักษาด้วยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม การ ผ่าตัดยิ่งเร็วยิ่งดี ผ่าตอน 1 ขวบ เด็กจะตามทันทันที่ 3-4 ขวบ แต่ถ้าผ่าหลัง 5-7 ขวบไปแล้ว พัฒนาการ ด้านการได้ยินของเด็กจะช้าลง วันแรกที่เปิดเครื่อง ประสาทหูเทียม คือวันแรกที่เด็กได้ยิน ซึ่งเขาจะต้อง ได้รับการฝึกฟัง ฝึกพูด จนกว่าจะสามารถพูดได้เป็น ปกติในอีก 2 ปีถัดไป

น้องพีพี นายอดุลวิทย์ โรจน์พจนารัช อายุ 15 ปี นุตรชายของนายสรเทพ โรจน์พจนารัช ครอบครัว ผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นสมาชิกในชมรมประสาทหูเทียมฯ ที่ได้รับการผ่าตัดใช้ประสาทหูเทียมเมื่อตอนอายุ 4 ขวบ เล่าให้ฟังถึงการรักษาที่ผ่านมามา หลังการผ่าตัด ใช้ประสาทหูเทียม เริ่มได้ยินเสียงพ่อแม่เป็นครั้งแรก รู้สึกตกใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียง หลัง



จากนั้นแม่จะพาไปฝึกฟิงฝึกพูดทุกวัน ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง
หนึ่งปี ก็เริ่มพูดได้ และพูดได้ชัดขึ้นเหมือนคนอื่นทั่วไป
“ในช่วงแรกผมรู้สึกว่ามันยากและรู้สึกท้อ แต่ผมก็
พยายามฝึก เพราะอยากพูดได้เหมือนคนอื่น ที่สำคัญ
มีพ่อแม่ให้กำลังใจและทุ่มเทเวลาให้ผมเต็มที่ ผมเลย
มีพัฒนาการที่ไวกว่าคนอื่น” น้องพีพีเล่า

สำหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยินเสียง
สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมประสาทหูเทียมฯ
สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก ชมรมประสาทหูเทียม
แห่งประเทศไทย